

ประจำวันที่ 6-12 มกราคม 2559

ผู้ส่งออกข้าวคาดการณ์ราคาข้าวไทยปีนี้ยังไม่ดี

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า หากปัญหาภัยแล้งปี 2559 มีความรุนแรงมาก น่าจะกระทบสินค้าภาคการเกษตรโดยเฉพาะข้าวค่อนข้างมาก และจากการประเมินโดยกรมวิชาการเกษตรหากปัญหาภัยแล้งรุนแรงจะกระทบการเพาะปลูกข้าวเปลือกนาปรังที่คาดว่าปริมาณผลผลิตจะหายไปร้อยละ 40-50 ซึ่งมียอดรวมผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง 8-9 ล้านตันข้าวเปลือก หรือข้าวเปลือกน้อยลงไม่ต่ำกว่า 4 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นข้าวสารไม่ต่ำกว่า 3 ล้านตัน ทำให้ผู้ส่งออกยังมีความวิตกกังวลจากปัญหาดังกล่าวพอสมควร แต่คงต้องติดตามปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นปีนี้อาจจะไม่รุนแรงอย่างที่คาดกันไว้ก็เป็นได้ หากปริมาณผลผลิตจะลดประมาณร้อยละ 20-30 ก็จะไม่กระทบการทำตลาดข้าวไทยมาก

นอกจากนี้ หากคิดในเชิงการตลาดปริมาณผลผลิตที่ลดลง แต่ราคาผลผลิตน่าจะสูงขึ้น ซึ่งยอมรับว่าปี 2558 จนถึงครึ่งแรกปี 2559 จากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้หลายประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยกำลังซื้อลดลงหันไปบริโภคและซื้อสินค้าเกษตรชนิดอื่นแทนการบริโภคข้าว เช่น ข้าวสาลีและข้าวโพดแทน ทำให้ระดับราคาสินค้าข้าวในตลาดโลกไม่ได้สูงขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงต่อเนื่องจนทำให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่หันไปสั่งซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งไทยที่มีราคาถูกกว่าแทน แต่ก็มีมาตรการกีดกันเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะปรับตัวดีขึ้น ทำให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะข้าวขาวในช่วงไตรมาส 1-2 น่าจะอยู่ที่ 370-395 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และเมื่อเศรษฐกิจโลกดีขึ้นในช่วงครึ่งปีจะส่งผลให้ราคาข้าวขาวไทยจะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 420-440 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันก็เป็นได้ ทำให้ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศจะกลับมาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มาส่งออกข้าวมีความกังวลใจมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะเดินหน้าเร่งระบายสต็อกข้าวค้างเก่าโดยเฉพาะข้าวที่มีคุณภาพดีที่ยังคงเหลือกว่า 5-6 ล้านตันให้หมดภายในปีนี้อาจจะทำให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นได้ ซึ่งต้องระมัดระวังตรงนี้เป็นอย่างมาก แต่จากการติดตามตัวเลขการส่งออกข้าวปี 2558 ประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 คือ อินเดียส่งออกมากที่สุดถึงกว่า 11 ล้านตัน อันดับ 2 ไทยส่งออกได้ถึง 10 ล้านตัน อันดับ 3 เวียดนาม 6.5 ล้านตัน และปี 2559 ไทยน่าจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ได้ โดยคาดว่าจะส่งออกได้ 9-9.5 ล้านตัน อินเดียอยู่ที่ 8.5 ล้านตันจากปัญหาผลผลิตที่น้อยลง แม้ว่าปริมาณผลผลิตข้าวไทยปีนี้จะลดลงไปบ้าง แต่ขณะนี้ความต้องการข้าวไทยทั้งข้าวขาวและข้าวพรีเมียมโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยเริ่มกลับมามีความต้องการจากหลายประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงแนวทางการทำตลาดและการเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดโลกต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้กำลังซื้อจะเน้นกลุ่มตลาดเอเชียและอาเซียน รวมถึงตลาดแอฟริกา รัสเซีย จีน ส่วนตลาดตะวันออกกลางยังคงต้องติดตามหากราคาน้ำมันยังไม่สูงขึ้นมากประเทศเหล่านี้จะหันไปสั่งซื้อข้าวประเทศที่มีราคาถูกกว่าข้าวไทยแทน เป็นต้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ออร์เดอร์ "GtoG" ต้นราคาปลายข้าวพุ่งทะลุตันละ 10,000 บาท

หลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามขายข้าวแบบรัฐบาล (G to G) 800,000 แสนตัน แบ่งเป็นขายให้กับ BULOG หน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย ปริมาณ 500,000 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นข้าวขาว 15% ถึง 450,000 ตัน และขายข้าวขาว 25% ให้กับ NFA หน่วยงานจัดซื้อข้าวฟิลิปปินส์อีก 300,000 ตัน โดยเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม ปี 2559 ยังคงเหลือการส่งมอบให้รัฐบาลอินโดนีเซีย 300,000 ตัน และรัฐบาลฟิลิปปินส์อีก 100,000 ตัน

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ผลดีจากการขายข้าว G to G ชนิดข้าวขาว 15% และข้าวขาว 25% ทำให้ผู้ส่งออกข้าวจำเป็นต้องใช้ปลายข้าวแควินเล็ค และปลายข้าวสวีวันเป็นส่วนผสม เพื่อนำไปปรับปรุงส่งมอบ จึงต้องแข่งขันซื้อปลายข้าวในตลาดกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อาหารสัตว์ ซึ่งต้องใช้ปลายข้าวเป็นส่วนผสมเช่นกัน ส่งผลให้ราคาปลายข้าวปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิด โดยเฉพาะปลายข้าวแควินเล็คที่ปรับขึ้นเป็นตันละ 10,500 บาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่จะอยู่ราวตันละ 9,500 บาท ขณะที่ปริมาณการผลิตปลายข้าวในแต่ละปีจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวในปีนั้น เช่นปีนี้อาจคาดว่าข้าวหอมมะลิผลิตได้ 6 ล้านตัน สีเป็นต้นข้าวได้ 3 ล้านตัน และเป็นปลายข้าวหอมมะลิอีก 5 แสนตัน ซึ่งหากปีใดผลิตคุณภาพดีได้ปลายข้าวลดลง เป็นต้น

ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ขอเฮง จำกัด ผู้ผลิตเส้นหมี่/แป้งภายใต้แบรนด์ "เอราวัณ หรือช้าง 3 เศียร" กล่าวว่า ขณะนี้เกิดปัญหาซอร์ตซ์พพลายปลายข้าวช่วงสั้นขึ้น โดยราคาปลายข้าวปรับขึ้นไปสูงกว่า กก.ละ 10,000 บาท บริษัทยังพอมีสต็อกเก่าที่ซื้อไว้ในช่วงที่ราคายังไม่สูงใช้ผลิตไปก่อน คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายได้หลังจากส่งมอบข้าวเสร็จสิ้น แต่ขณะนี้เริ่มมีโรงสีที่เป็นซัพพลายเออร์วัตถุดิบบางแห่งเริ่มขอปรับราคา หรือถัวเฉลี่ยราคาใหม่กับราคาเก่าแล้ว ขณะที่ผู้ผลิตเส้น/แป้งรายเล็กที่แบกรับต้นทุนไม่ได้ ได้ขอปรับขึ้นราคาขายเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น

แนวโน้มความต้องการใช้ปลายข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจต้องปรับราคาเพิ่มขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นปัญหาด้านทุนค่าแรงงานยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญของอุตสาหกรรมภายหลังจากรัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงงาน 300 บาทต่อคนต่อวันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและแรงงานขาดแคลน ต้องอาศัยแรงงาน 300-400 คน จากทั้งหมด 1,600 คน นอกจากนี้แนวโน้มคู่แข่งผลิตเส้นและแป้งข้าวในอาเซียนรุนแรงขึ้นมาก เพราะมีนักลงทุนต่างประเทศเข้าไปส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าว เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยวในเวียดนาม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น หรือฟิลิปปินส์ผลิต โดยมีส่วนผสมจากข้าวโพด ซึ่งทำได้ง่ายและมีราคาถูก

นอกจากนี้ ตลาดจีนเป็นตลาดส่งออกหลักกำลังประสบปัญหาเรื่องการกำหนดโควตาข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวรวมกัน ดังนั้นผู้นำเข้ารายใดหากไม่ได้โควตาไม่สามารถประมูลได้ จะต้องไปซื้อโควตาจากรายอื่น ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จะช่วยทำให้มีปริมาณความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นตันต่อปี

"การปรับตัวขณะนี้ มี 2 ทางเลือก คือ ผู้ประกอบการต้องซึ้หาน้ำหนักระหว่างการขยายไปตั้งฐานการผลิตในประเทศอาเซียน ทั้งกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และลาว เพื่อใช้วัตถุดิบ และได้แรงงานที่มีต้นทุนต่ำกว่าเมืองไทย เช่น เมียนมา ค่าจ้างแรงงานเพียงวันละ 100 บาท แต่ถ้าจ้างแรงงานเมียนมาในไทย ต้องจ่ายวันละ 300 บาท พร้อมสวัสดิการเหมือนกับแรงงานไทย ซึ่งประเด็นนี้ทำให้การลงทุนในเขตอุตสาหกรรมชายแดนไม่ได้ประโยชน์ เพราะต้องใช้ต้นทุนแรงงานไทย ค่าที่ดินสูง และส่งออกขายในตลาดอาเซียน ดังนั้นการย้ายไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านคุ้มกว่า ส่วนแนวทางที่ 2 การขอร้องให้ภาครัฐบาลเปิดนำเข้าปลายข้าวเพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ แต่แนวทางนี้อาจต้องคำนึงถึงคุณภาพวัตถุดิบ และต้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาปลายข้าวภายใน"

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การบริหารจัดการสต็อกข้าวสารที่เหลืออยู่ 13 ล้านตัน โดยเฉพาะในส่วนของข้าวเกรดซี ซึ่งเป็นข้าวที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ที่รัฐบาลได้นำร่องประมูลครั้งแรก เพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของคนและสัตว์แล้วนั้น ทางกระทรวงได้รับคำรับรองจากกรมวิชาการเกษตรว่า ข้าวดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ผงชูรสได้ ดังนั้นได้มอบให้กรมการค้าต่างประเทศไปกำหนดหลักเกณฑ์ระบายต่อไป ล่าสุดทางคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจรรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิต ปี 2559/2560 โดยกำหนดแผนระยะ 6 เดือน, 12 เดือน และ 18 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากที่สุด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดพื้นที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่วนกระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลราคาปัจจัยการผลิต การพัฒนามาตรฐานโรงสีข้าว ผลิตภัณฑ์ และวางแผนส่งเสริมการตลาด กระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและค่าเช่านา ส่วนเอกชนสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เร็ว ๆ นี้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

บอร์ด อคส.เลื่อนเซ็นขายข้าวเลื่อมให้ว.ธนทรัพย์, ตัดสิทธิ์สินไชยศรีหลังไม่มาทำสัญญา

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า(บอร์ด อคส.) เผยความคืบหน้าการทำสัญญาประมูลข้าวสาลีต่อรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมปริมาณ 37,412 ตัน และกำหนดทำสัญญาวันสุดท้ายในวันนี้ว่า บริษัท ว.ธนทรัพย์ ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการอนุมัติขายข้าวจากทั้งหมด 2 ราย ได้เสนอเอกสารและแผนการดำเนินการมาให้ อคส.ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก อคส.ไม่ชำนาญเรื่องการผลิตปุ๋ย จึงได้ส่งแผนผลิตให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบ ทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาทำสัญญาออกไปอีก 15 วัน จากกำหนดการทำสัญญาที่จะสิ้นสุดวันที่ 8 ม.ค.59 และหลังจากกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วก็จะเชิญบริษัท ว.ธนทรัพย์ มาทำสัญญาและขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้าต่อไป

"ตามกำหนดทั้งสองบริษัทจะต้องเข้ามาทำสัญญาภายในวันที่ 8 ม.ค. ซึ่งในส่วนของบริษัท ว.ธนทรัพย์ ต้องรอการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรว่าข้าวรัฐบาลที่ประมูลได้สามารถผลิตปุ๋ยตามสูตรที่เสนอมมาได้หรือไม่" พล.ต.ต.ไกรบุญ กล่าว

ส่วนบริษัท สินไชยศรี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงสีข้าวและผลิตไฟฟ้าชีวมวล ไม่ได้มาทำสัญญาตามกำหนดถือว่าไม่รักษาสีทธิ โดยขั้นตอนจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการยึดเงินหลักประกัน 5% ของมูลค่าปริมาณข้าวที่ยื่นประมูลเข้ามา และจะนำข้าวดังกล่าวมาเปิดประมูลต่อไป แต่จะขึ้นบัญชีดำบริษัทดังกล่าวห้ามเข้าประมูลครั้งต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับพิจารณาของกรมการค้าต่างประเทศ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปลัดพาณิชย์ ประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรรองรับฤดูกาลผลิต 59/60

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจรได้ประชุมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิต 2559/60 โดยกำหนดเป็นแผนระยะสั้น (6 เดือน) ระยะกลาง (12 เดือน) และระยะยาว (18 เดือน) โดยจากที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนการขับเคลื่อน ดังนี้

กระทรวงพาณิชย์ กำหนดความต้องการข้าวแยกรายชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการตลาดของปี 2559/60 โดยจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากที่สุด และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดพื้นที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ด้านปัจจัยการผลิต กระทรวงพาณิชย์จะกำกับดูแลการลดราคาปัจจัยการผลิต ได้แก่ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่ารถเกี่ยวนา และพัฒนามาตรฐานโรงสีข้าว ด้านการตลาดในประเทศให้มีการเชื่อมโยงการจำหน่ายข้าวคุณภาพเฉพาะเพื่อเพิ่มช่องทางตลาด สร้างความเป็นธรรมในการค้าข้าว โดยการส่งเสริมให้มีการซื้อขายอย่างเป็นธรรม (กำกับดูแลการใช้เครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น การปิดป้ายแสดงราคา) กำหนดมาตรฐานการซื้อขายข้าว และเพิ่มเติมนโยบายขึ้นทะเบียนท่าข้าวและผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในกระบวนการเพาะปลูกถึงการเก็บเกี่ยว โดยผู้ประกอบการในส่วนกลางสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน ส่วนภูมิภาคขึ้นทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่

ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลตลาดและการผลิตอย่างเท่าเทียม คณะทำงานจะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับราคาและปริมาณการส่งออกข้าว รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ที่กระทรวงพาณิชย์จะจัดทำขึ้น โดยกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละด้าน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ส่วนด้านตลาดต่างประเทศได้วางแผนส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงและขยายตลาดในต่างประเทศ และสร้างการรับรู้ประโยชน์ของข้าวไทย ส่งเสริมการบริโภคข้าวในต่างประเทศ ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ตลาดข้าวเพื่อตอบสนองตลาดบน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าวแต่ละชนิดในพื้นที่ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการในแต่ละชนิดข้าว โดยจะต้องบริหารจัดการน้ำและพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกำหนดการปลูกพืชทดแทนที่เหมาะสมกับแนวโน้มตลาด บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยจัดทำกรปลูกข้าวในลักษณะนาแปลงใหญ่ ปรับโครงสร้างการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสามารถบริหารจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

กระทรวงมหาดไทย การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กำหนดราคาค่าเช่าที่นาให้เหมาะสม สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชให้หลากหลาย ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบ และสร้างชาวนารุ่นใหม่เพื่อทดแทนชาวนารุ่นเก่า การบริหารจัดการช่วงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการรถเกี่ยวนา ดานตาก เครื่องอบลดความชื้น สถานที่เก็บข้าว และการขนส่ง สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, สมาคมโรงสีข้าวไทย สนับสนุนข้อมูลด้านราคา ความเคลื่อนไหวทางการตลาด ส่วนสมาคมชาวนา รวบรวมความต้องการในด้านการเพาะปลูก รวมทั้งนำข้อมูลข่าวสารเพื่อสื่อสารให้ชาวนาได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งด้านราคา มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้กลุ่มชาวนารุ่นใหม่ เช่น กลุ่มชาวนาวันหยุด กลุ่มปิ่นโตข้าว กลุ่มขวัญข้าว และภาคเอกชนที่ให้บริการในด้านการผลิตข้าว และผู้ประกอบการที่มีนโยบาย CSR ด้านการสนับสนุนการผลิตข้าว มาร่วมให้ข้อคิดเห็นในการประชุมครั้งต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

วางแผนระบายสต็อกข้าวปี 59 พณ.แจงยิบแผนรายเดือน/บุคคลช.ขายแล้วแสนล้าน

แหล่งข่าวระดับสูงจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) เปิดเผยกับถึงแผนตลาดการเจรจาซื้อขายข้าวและประชาสัมพันธข้าวไทยในปี 2559 ว่า ตามแผนงานของกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้มีการวางกรอบและแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการเร่งรัดการส่งออกไปยังตลาดสำคัญๆ เช่นการเจรจาซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือจีทูจี และการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า โดยในระดับภูมิภาคเอเชียเดือนมกราคมนี้จะมีการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานNFA และกลุ่มผู้นำเข้าข้าวในฟิลิปปินส์

ขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางราวเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมีกำหนดการเดินทางเยือนอิหร่านอาจจะมีการเจรจาซื้อขายข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานรัฐGTC และผู้นำเข้าข้าวเอกชนของอิหร่านและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่วนเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะมีการประชุมซื้อขายข้าวภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่ง เน้นข้าวขาวและข้าวหอมมะลิไทย เช่นเดียวกับเดือนเมษายน-มิถุนายน เจรจาสซื้อขายข้าวและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานบลูล็อกของรัฐบาลอินโดนีเซียและการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงานเบอร์นาส(BERNAS) และกลุ่มผู้นำเข้าข้าวในมาเลเซีย ส่วนในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม จะมีการเจรจาซื้อขายข้าวรวมถึงกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในภูมิภาคแอฟริกา เช่น โกตดิวัวร์ เซเนกัล แคเมอรูน เบนิน เป็นต้น

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธข้าวไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเอกชนกับหน่วยงานรัฐและสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้นำเข้าข้าวในแต่ละภูมิภาค โดยมีเป้าหมายส่งออกข้าวปีนี้จะมปีปริมาณ 9 ล้านตัน มูลค่า 4.787 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ได้รายงานผลการระบายข้าวภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ถึงรัฐบาลปัจจุบัน(22พ.ค.57-15ธ.ค.58)ที่กรมการค้าต่างประเทศได้ระบายข้าวไปปริมาณ 8.22 ล้านตัน มูลค่า 1.02 แสนล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นข้าวในสต็อกรัฐบาล 4.87 ล้านตัน มูลค่า 5.25 หมื่นล้านบาท และข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ปริมาณ 3.35ล้านตัน มูลค่า 4.97 หมื่นล้านบาท โดยข้าวในสต็อกรัฐบาล 4.87 ล้านตันที่ระบายออกไปนั้น แบ่งเป็น การขายข้าวให้ผู้ประกอบการโดยการประมูล12 ครั้ง ปริมาณ 4.71 ล้านตัน มูลค่า 5.08 หมื่น

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการบริโภคปริมาณ 4.67 ล้านตัน มูลค่า 5.06 หมื่นล้านบาท และเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณ 3.7412 หมื่นตัน มูลค่า 197 ล้านบาท , การขายตามคำสั่งซื้อต่างประเทศเพื่อส่งออก ปริมาณ 5.96 หมื่นตัน มูลค่า 570 ล้านบาท, การใช้สต็อกข้าวรัฐจ่ายค่าปรับปรุงคุณภาพหรือชดเชยค่าข้าวให้กับเอกชน ปริมาณ 7.46 หมื่นตัน มูลค่า 813 ล้านบาท, การขายข้าวจีทูจี ให้กับบรูไน อินโดนีเซีย ปริมาณ 2.50 หมื่นตัน มูลค่า 365 ล้านบาท ส่วนการระบายข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ปริมาณ 3.35 ล้านตันนั้น แบ่งเป็นการขายให้กับหน่วยงานรัฐต่างประเทศ ภายใต้สัญญาจีทูจี ปริมาณ 3.35 ล้านตัน มูลค่า 4.96 หมื่นล้านบาท และการบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของไทย และประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ปริมาณ 2.360 พันตัน มูลค่า 42 ล้านบาท

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

TMB ชี้ 5 พืชเศรษฐกิจปี 59 ปัจจัยลบรุนแรง ห่วงเศรษฐกิจทรซึมยาว

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินว่า ปี 2559 ถือเป็นปีที่ไม่สดใสสำหรับเกษตรกรผู้เพาะปลูก 5 พืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เนื่องจากมีปัจจัยลบหลายปัจจัยเกิดขึ้นต่อเนื่องข้ามปี เริ่มต้นจากพืชสำคัญอย่าง ข้าว ที่มีมูลค่าผลผลิตกว่า 3.5 แสนล้านบาท นั้น ยังประสบปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ในหลายพื้นที่ อีกทั้ง ราคาข้าวไม่อาจเพิ่มขึ้นได้แม้ปริมาณผลผลิตลดลงเพราะยังมีข้าวในสต็อกของรัฐบาลกว่า 13 ล้านตัน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า เช่น แอฟริกา และจีน

นอกจากนั้น ยางพาราและมันสำปะหลังที่ส่งออกไปตลาดจีนเป็นหลัก เศรษฐกิจก็ยังคงชะลอตัวกดดันราคาต่อเนื่องในปีนี้ ประกอบกับการเปลี่ยนนโยบายข้าวโพดของจีน ที่อาจกระทบกับการส่งออกมันสำปะหลังซึ่งพึ่งพาทลาดจีนเป็นหลัก ในขณะที่อ้อยเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ถดถอยในตลาดโลก และท้ายสุด ปาล์มน้ำมันที่ราคาในประเทศสูงกว่าราคาคู่แข่งอย่างมาเลเซียก็มีแนวโน้มราคาลดลงจากภาวะสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีมากเกินไป

ทั้งนี้ พืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิด มีมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรขายได้มากกว่า 7.5 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ครอบครัวเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 34 มูลค่า 2.54 แสนล้านบาท รองลงมาคือภาคใต้และภาคเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 27 และ 19 คิดเป็นมูลค่า 2.01 และ 1.42 แสนล้านบาทตามลำดับ

ผลการศึกษาของศูนย์วิเคราะห์ฯ พบว่า มูลค่าผลผลิตของพืชเศรษฐกิจสำคัญที่เกษตรกรจะขายได้ในปี 2559 จะลดลงประมาณ 6% คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.52 หมื่นล้านบาท ซึ่งเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้ลดลงมากที่สุด ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท จากราคาข้าวนาปีและราคามันสำปะหลังที่ลดลง เกษตรกรภาคใต้ได้รับผลกระทบรองลงมาจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมันที่ลดลง ทำให้เม็ดเงินหายไปจากพื้นที่ประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท เป็นต้น ทำให้มีความกังวลเพิ่มเติมจากรายได้การขายผลผลิตที่ลดลงหลายหมื่นล้าน จะทำให้กำลังซื้อของเกษตรกรลดลง เม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ลดลง กระทบต่อยอดขายและสภาพคล่องของธุรกิจ SMEs เป็นลูกโซ่

"เราคาดว่า ธุรกิจที่น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ธุรกิจค้า/จำหน่าย ปุ๋ยและเคมีเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร และกลุ่มสินค้าที่ราคาสูงและอายุใช้งานนาน สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เพอร์นิเจอร์ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ นอกจากนี้ ยังทำให้ธุรกิจรับซื้อหรือรวบรวมผลผลิตมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย"บทวิเคราะห์ ระบุ

ดังนั้น ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอในปีนี้ การช่วยพยุงเศรษฐกิจภูมิภาคและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ จึงเป็นโจทย์สำคัญของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจในปีนี้ โดยต้องระวางเป็นพิเศษกับมาตรการช่วยเหลือที่อาจกระทบกับกลไกตลาด ส่งผลต่อโครงสร้างตลาดและกลไกราคา รวมถึงมาตรการที่ส่งผลให้มีการสะสมสต็อกสินค้าเกษตร เช่น นโยบายจำนำข้าว หรือ นโยบายรับซื้อยางพารา จนกลายเป็นสต็อกที่ต้องใช้เวลานาน

ในการระบายออก และส่งผลกดันราคาข้าวและยางพาราในระยะยาวดังที่เป็นอยู่ แม้ว่าเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือในระยะสั้น แต่กลายเป็นดาบสองคมกลับมาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเองในระยะยาว

www.thairiceexporters.or.th

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ธ.ค. 2558 มีจำนวน 760,993 ตัน มูลค่า 309.729 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 61.0% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 37.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 472,575 ตัน มูลค่า 224.765 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558 มีจำนวน 6.568 ล้านตัน มูลค่า 2,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 4.0% แต่มูลค่าลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 6.316 ล้านตัน มูลค่า 2,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

รองประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Vice-President of the Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่า จากการที่ค่าเงินหยวนของจีนได้อ่อนค่าลงมา ทำให้ผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชาได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวลง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับข้าวของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย และเมียนมาร์ เพื่อที่จะรักษาตลาดจีนซึ่งถือเป็นตลาดสำคัญในขณะนี้ให้ได้ โดยในเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาข้าวหอมของกัมพูชามีการเสนอขายเฉลี่ยที่ประมาณ 740 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเมื่อช่วงต้นปีที่อยู่ที่ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 81,479 ตัน เพิ่มขึ้น 67.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 48,748 ตัน ในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 59.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,136 ตัน ในเดือน ธ.ค. 2557 โดยในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในปี 2558 ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 183,712 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauey, Neang Malis, Somaly, Jassmine organic rice จำนวนรวม 90,959 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 51.0% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium long grain) จำนวนรวม 221,862 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 41.2% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวเหนียว (long grain parboiled) จำนวน 41,863 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 7.8% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 60 ประเทศทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นประเทศในยุโรปและประเทศในเอเชียบางประเทศ เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 75,257 ตัน โปแลนด์จำนวน 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน ฮองกง เป็นต้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.1 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งรวมตัวเลขที่ส่งออกอย่างเป็นทางการและการส่งออกตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยและเวียดนามด้วย

สำนักข่าว Phnompenh Post รายงานว่า บริษัทจีน 3 แห่ง ได้เสนอโครงการลงทุนสร้างโกดังสินค้าเพื่อการเก็บรักษาข้าว โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งโฆษกกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พบกับตัวแทนของทั้ง 3 บริษัท เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ของการลงทุนสร้างโกดังสินค้าข้าวในจังหวัดบัตตังบอง (Battambang) โพธิสัตว์ (Pursat) และ กำปงธม (Kampon Thom) ซึ่งตัวแทนของทั้ง 3 บริษัท ตกลงที่จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2559

ด้านหัวหน้าโครงการฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งชาติ (Senior Advisor to the Supreme National Economic Council) ระบุว่า โครงการลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MoU) โดยรัฐบาลกัมพูชาขอกู้เงินจากรัฐบาลจีน มูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้ในการสร้างโกดังสินค้าข้าวจำนวน 10 แห่ง ที่สามารถเก็บข้าวได้ประมาณ 1.2 ล้านตันข้าวเปลือกหรือข้าวสาร อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาผลกระทบด้านต่างๆ ก่อนอนุมัติโครงการ

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากโรงสีข้าวขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และตัวแทนโรงสีได้ให้คำแนะนำว่า โรงสีแห่งใหม่ๆ ควรจะติดตั้งเครื่องอบข้าวเปลือก เพราะจะสามารถลดความชื้นของข้าวสด เมื่อทำการสีแปรสภาพและจัดเก็บข้าวในรูปแบบของข้าวสาร ซึ่งจะช่วยให้ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณและขยายตลาดส่งออกข้าว ได้แก่ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ อนึ่ง ปริมาณโกดังเก็บข้าวที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน คือ สาเหตุหลักที่ทำให้เป้าหมายการส่งออกข้าวปริมาณ 1 ล้านตันข้าวสารต่อปี ของรัฐบาล ยังไม่สามารถเป็นจริงได้

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรก (เม.ย.-ม.ค.) ของปีงบประมาณ 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) เมียนมาร์ส่งออกข้าวได้ประมาณ 830,000 ตัน ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 980,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 308 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งการส่งออกที่ลดลงเป็นผลจากการที่ในช่วงเดือน ส.ค. ปีที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง ในช่วงเดือน ส.ค. ปีที่ผ่านมาเพื่อรักษาสต็อกข้าวในประเทศและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2014/15 เมียนมาร์ส่งออกข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน ขณะที่ในปีงบประมาณนี้ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 2 ล้านตัน โดยก่อนหน้านี้สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์คาดว่าในปีงบประมาณ 2015/16 จะส่งออกได้ประมาณ 1-1.5 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2558 มีจำนวนประมาณ 3.44 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 100 วัน ซึ่งมากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน) เพิ่มขึ้น 10.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.11 ล้านตันในเดือน พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.03 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 820,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 68% เมื่อเทียบกับจำนวน 490,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 23.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 24 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 84.6%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 15.9%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 980,000 ตัน ลดลงประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 980,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 28.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 29 วัน) ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มี

จำนวนประมาณ 1.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.56 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 47.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 47 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขณะที่สต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (พ.ค.-เม.ย.) คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 2.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.8 ล้านตัน ในปี 2014/15 ที่ผ่านมา โดยปริมาณนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้คาดการณ์ว่าในปี 2016 นี้จะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 ล้านตัน เพื่อชดเชยผลผลิตข้าวที่ลดลงจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่น Koppu รวมทั้งภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทั้งนี้ในปีการตลาด 2015/16 (พ.ค.-เม.ย.) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 18.298 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 18.913 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ระบุว่า มาตรการกำหนดปริมาณนำเข้าข้าว (Quantitative Restrictions, QRs) ยังมีความจำเป็นเพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรภายในประเทศจากการที่ราคาข้าวถูกกว่าจากต่างประเทศ แต่การขยายกรอบเวลาของมาตรการ QRs อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อรัฐบาล

ทั้งนี้รัฐบาลปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอขยายการใช้มาตรการ QRs ไปจนถึงปี 2560 เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันกับข้าวจากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ รัฐบาลต้องเพิ่มปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum Access Volume, MAV) เป็น 805,200 ตันข้าวสารต่อปี จากปริมาณ MAV ของปีที่แล้ว 350,000 ตันข้าวสารต่อปี โดยจัดเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 40% สำหรับปริมาณนำเข้าข้าวภายใต้ปริมาณ MAV และอัตราภาษี 50% สำหรับปริมาณนำเข้าข้าวเกินปริมาณ MAV

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ระบุว่า มาตรการ QRs ยังมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่การขยายมาตรการ QRs ไปถึงปี 2560 อาจจะเป็นผลเสียต่อรัฐบาล นักวิเคราะห์หลายคนมีความเห็นว่ามาตรการ QRs ในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณนำเข้าข้าวมีปริมาณน้อย และทำให้ข้าวในประเทศมีราคาสูง ซึ่งรัฐมนตรีให้ความเห็นส่วนตัวว่า รัฐบาลควรใช้กลไกของรัฐที่มีอยู่ช่วยเกษตรกรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดข้าวโลก แทนที่จะขยายการช่วยเหลือด้วยการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว เลขาธิการสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Secretary) แสดงความกังวลว่า ผลได้จากการปกป้องเกษตรกรด้วยระบบ QRs จะไม่คุ้มค่างับผลเสียที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่มากกว่า 10% (คนที่มีรายได้น้อยใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับค่าอาหาร) ซึ่งมากกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่มีค่า 5%

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

[อินโดนีเซีย](#)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.15 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.35 ล้านตัน ในปี 2014/15 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ BULOG ต้องการที่จะรักษาสต็อกข้าวตอนสิ้นปีไว้ที่ประมาณ 2.5 ล้านตัน แต่เมื่อเดือน ก.ย. ปีที่ผ่านมา ปริมาณสต็อกอยู่ที่ 1.7 ล้านตัน โดยคาดว่าสต็อกข้าวจะลดลงอีกประมาณ 950,000 ตัน หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนการเพิ่มการจัดสรรข้าวให้แก่ประชาชนเป็นสองเท่าในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย. ปีที่ผ่านมา ดังนั้นการที่ BULOG จะรักษาระดับสต็อกให้ได้ตามเป้าหมายนั้นจะต้องมีการนำเข้าข้าวอีกประมาณ 1.5 ล้านตัน ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมาโดยจะต้องมีการส่งมอบภายในปีที่ผ่านมาประมาณ 750,000 ตัน และส่วนที่เหลือจะต้องส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. นี้

ทั้งนี้ในปีการตลาด 2015/16 คาดว่าผลผลิตข้าวสารจะมีประมาณ 36.35 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 35.56 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

จีน

สถาบันข้าวแห่งชาติของจีน (China's National Rice Research Institute; NRRI) กำลังวางแผนที่จะดำเนินการส่งเสริมการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม (hybrid rice seeds) ไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอเมริกาใต้ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (2016-2020) โดยจะร่วมมือกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ของจีนในการดำเนินการส่งเสริมการส่งออกนี้

ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมของจีนสามารถให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมของประเทศอื่นๆ ประมาณ 30% โดยจีนจะมีการตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีการเพาะปลูกในต่างประเทศด้วย

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตรอง (rabi rice) ในปีการผลิต 2015/16 (พ.ย.-พ.ค.) มีพื้นที่เพาะปลูก ณ วันที่ 8 ม.ค. แล้วประมาณ 10.67 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนปริมาณน้ำฝนและพื้นดินขาดความชุ่มชื้นในบางพื้นที่ซึ่งทำให้การเพาะปลูกล่าช้า ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department) ได้รายงานว่าได้เกิดลมตะวันออกเฉียงใต้ที่อบอุ่นซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่พัดผ่าน ซึ่งจะทำให้การเพาะปลูกในฤดูนี้ได้รับผลกระทบ และคาดว่าจะทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่ในฤดูนี้ลดลง

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2014/15 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนี้ประมาณ 25 ล้านไร่ ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2013/14

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

ข้อมูลจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-5 ม.ค. ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 392,569 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 299,310 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 27,748 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,358 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 364,821 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 33% เมื่อเทียบกับจำนวน 274,952 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-5 ม.ค. ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 97,775 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 68,683 ตัน เนเธอร์แลนด์ 43,151 ตัน โปแลนด์ 28,153 ตัน อิตาลี 27,421 ตัน เยอรมนี 27,019 ตัน โปรตุเกส 18,675 ตัน และประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม 65,228 ตัน

ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

มีรายงานว่าความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership, TPP) ให้สำเร็จภายในปี 2559 ได้เผชิญกับอุปสรรคหลายประการ เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระแสต่อต้านของวุฒิสภา (Congress) และความไม่แน่นอนของกรอบเวลาของการลงนาม

โดยประธานาธิบดีโอบามา ได้แสดงความต้องการที่จะลงนาม TPP ให้สำเร็จในปี 2559 แต่ฝ่ายวุฒิสภาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง TPP ในประเด็นข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตผลทางชีวภาพ (Provisions Relating to

Biologics) การบริการทางการเงิน (Financial Service) และอุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco) โดยที่ผู้นำเสียงข้างมากวุฒิสภา (Senate Majority Leader) ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเลื่อนการพิจารณา TPP ออกไป หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559

อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้หารือกับประธานกรรมาธิการวุฒิสภาด้านการเงิน (Senate Finance Committee Chairman) และคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้สังกัดพรรครีพับลิกัน (House Ways & Means Committee Republicans) แต่ยังไม่สามารถหาข้อยุติที่ชัดเจนได้

นักวิเคราะห์การเมืองหลายคน ได้แสดงทัศนะว่า สหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องเพิ่มข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับประเทศสมาชิก TPP มากขึ้น หากสหรัฐฯ ต้องการแก้ไขรายละเอียดใน TPP ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้เคยเกิดขึ้นแล้ว เมื่อสหรัฐฯ ขอแก้ไขข้อตกลงเขตการค้าเสรีสหรัฐ-เกาหลีใต้ (U.S.-Korea Free Trade Agreement)

อย่างไรก็ดี รัฐบาลออสเตรเลียประกาศว่า จะไม่ยอมรับข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตผลทางชีวภาพที่เสนอโดยพรรครีพับลิกัน ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นกังวลว่าการลงนาม TPP จะไม่ประสบความสำเร็จ หากไม่มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้ สมาชิก TPP กลุ่มหนึ่งแสดงความประสงค์ที่จะลงนาม TPP ที่นิวซีแลนด์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วนประเทศสมาชิก TPP ที่เหลือ มีความเห็นว่า การลงนามมีแนวโน้มที่จะเลื่อนออกไปจนกว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะหาข้อยุติในประเด็นที่วุฒิสภาคัดค้านได้สำเร็จ

ที่มา Oryza.com

